
 

137. löggjafarþing 2009.
Þskj. 113  —  93. mál.

Fyrirspurn
til viðskiptaráðherra um fyrirtæki yfirtekin af bönkum og skilanefndum.

Frá Árna Johnsen.

1. Hvaða fyrirtæki hafa verið yfirtekin af bönkum og skilanefndum með beinum eða óbein-
um hætti?

2. Hverjir skipa stjórnir þeirra og í umboði hverra?


